


บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง สถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ด้วยสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ (SIFA) ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งระดมความคิดทางวิชาการด้านการต่างประเทศ เป็นเวทีในการนำเสนอความคิด วิสัยทัศน์และทำความเข้าใจทางด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การต่างประเทศของไทย และได้กำหนดเป้าหมายหลักที่จะสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและการวิเคราะห์นโยบายและประเด็นระหว่างประเทศในด้านต่างๆของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการทูตและการต่างประเทศแก่สาธารณชน กิจกรรมหนึ่งของสถาบันฯ ได้แก่ การจัดการประชุมทางวิชาการทั้งในวงแคบและวงกว้าง

สถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พิจารณาถึงประโยชน์ในการดำเนินการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการร่วมกัน และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น จึงได้เห็นพ้องที่จะประกาศสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือซึ่งกันและกัน โดยจัดทำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ที่มีกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอ ประเด็น หัวข้อ บทความหรือผลงานทางวิชาการด้านการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศสราญรมย์เป็นผู้พิจารณาจัดการประชุม เสวนา หรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งข้าราชการและบุคคลทั่วไป เพื่อเผยแพร่ความรู้ และแลกเปลี่ยนทัศนะกันอย่างกว้างขวางและหลากหลาย
2. สถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะร่วมมือกันจัดกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อาทิ การร่วมกันศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้แก่สาธารณชนทั่วไป ในรูปแบบต่างๆ
3. สถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะสนับสนุนให้นักวิชาการผลิตผลงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความ การศึกษาวิจัย ผลการสัมมนาทางวิชาการ ผ่านสื่อทั้งในและต่างประเทศ
4. สถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะร่วมกันให้การสนับสนุนวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการระหว่างกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือดำเนินการอื่นๆ ตามที่ทั้งสองสถาบันเห็นชอบ

บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ให้มีผลนับแต่วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2552


(ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


(นายสุรพงษ์ ชัยนาม)
ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์